

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /CV-UBND

Cẩm Châu, ngày tháng 02 năm 2023.

Xin hạ thêm trạm biến áp, lắp đặt
đường dây mới, nâng cấp sửa chữa
đường dây hiện trạng tại các thôn trên
địa bàn xã Cẩm Châu

Kính gửi: - Điện lực Cẩm Thủy.

Căn cứ vào nội dung phản ánh kiến nghị của cử tri các thôn trên địa bàn xã. UBND xã đã cùng các thôn tiến hành kiểm tra, khảo sát các tuyến đường dây và tình hình sử dụng điện thực tế của các hộ dân trên địa bàn xã, kết quả cụ thể như sau:

Tuyến đường dây tải điện 0,4KV nối từ TBA02 đến khu dân cư Gò Vay, thôn Trung Độ hiện đã xuống cấp, dây tải điện yếu kéo xa đầu cột; hệ thống cột và đường dây có nguy cơ sạt lở, đổ gãy cột vào mùa mưa bão, đặc biệt là tuyến đường dây tải điện này còn kéo nối điện cho 02 trường học và trạm y tế là các đơn vị đang sử dụng rất nhiều thiết bị và máy móc phải sử dụng đến hệ thống điện 3 pha. Hơn nữa một số tuyến đường dây của các hộ dân dùng điện đang phải kéo dây sau công tơ về đến hộ gia đình là rất xa và bằng cây cột luồng hoặc cột xi măng tự đúc, có nhiều tuyến đường dây vượt qua đường giao thông rất thấp không bảo đảm an toàn, có thể gây mất an toàn lưới điện và gây thất thoát điện năng rất nhiều. Đặc biệt hiện nay tuyến đường điện này điện rất yếu, không cung cấp điện đảm bảo cho các cơ quan và nhân dân khu vực thôn Trung độ và thôn Phú Sơn.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương. UBND xã Cẩm Châu kiến nghị với Điện lực Cẩm Thủy nội dung cụ thể như sau:

- Lắp đặt mới 01 trạm biến áp tại khu vực dân cư Gò Vay thôn Trung Độ; thay mới tuyến đường dây và cột từ trạm biến áp mới về cụm dân cư với chiều dài khoảng 1,2km.

- Lắp đặt xây dựng mới, nâng cấp, di chuyển một số tuyến đường dây tải điện. Thay thế các vị trí cột vượt đường giao thông để đảm bảo an toàn cho nhân dân khi qua lại cũng như việc sử dụng điện.

Vậy UBND xã Cẩm Châu đề nghị Điện lực Cẩm Thủy quan tâm tạo điều kiện cho địa phương và nhân dân những nội dung trên trong thời gian sớm nhất./.

Nơi nhận:

- Như kg;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Quách Văn Mạnh